



3537 Johnson Avenue  
El Monte, CA 91731

NON-PROFIT  
ORGANIZATION  
U.S. POSTAGE  
**PAID**  
El Monte, CA  
Permit NO. 112

# CẬP NHẬT TRƯỜNG TRUNG HỌC ĐỊA PHƯƠNG

## QUÝ HÀNG XÓM THÂN MẾN:

Tất cả chúng ta đều biết rằng trường học tốt ở địa phương giữ cho khu phố của chúng ta trở thành những nơi mong muốn được sống, bảo vệ giá trị tài sản của mọi người - bao gồm cả những chủ nhà không có con em ở trường học của chúng ta.

Trong khi một số trường trung học địa phương của chúng ta đã được sửa chữa và nâng cấp, tôi đang làm việc để đảm bảo rằng tất cả các trường học của chúng ta đều đáp ứng nhu cầu của học sinh và giáo viên - bao gồm những lớp học an toàn có tình trạng tốt và có công nghệ cập nhật cần thiết để cung cấp một nền giáo dục chất lượng.

Những ưu tiên giáo dục mà cộng đồng đã xác định cho đến nay bao gồm:

Duy trì và thu hút giáo viên có chất lượng

Nâng cấp an toàn và an ninh trường học

Đảm bảo nước uống an toàn cho học sinh

Nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc khẩn cấp

Nâng cấp hệ thống an toàn phòng cháy bao gồm cửa an toàn, báo động khói, thiết bị báo cháy

Mở rộng các phòng thí nghiệm khoa học, kỹ thuật và máy tính

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo cho cộng đồng về việc duy trì một nền giáo dục xuất sắc và sự thành công của học sinh. Để biết thêm thông tin về các nhu cầu liên tục, xin vui lòng đọc tiếp.

Trân trọng,

TS. Edward Zuniga  
Giám Đốc Học Khu



Để biết thêm thông tin, hãy truy cập [www.emuhd.org/localhighschoolupdate](http://www.emuhd.org/localhighschoolupdate).



# HỎI & ĐÁP VỀ NHU CẦU CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC ĐỊA PHƯƠNG

Arroyo High School ■ El Monte High School ■ Mountain View High School ■ Rosemead High School  
South El Monte High School ■ Fernando R. Ledesma High School ■ El Monte-Rosemead Adult School

## H: Không phải Quận đã giải quyết một số nhu cầu rồi sao?

**Đ:** Vâng. Một số trường trung học của chúng tôi đã được sửa chữa và nâng cấp. Tuy nhiên các trường được xây dựng cách đây một vài thập kỷ đang cần những sửa chữa cơ bản như sửa mái nhà bị rỉ và tường bị hư hỏng, ống nước bị bể và phòng vệ sinh càng ngày càng cũ, nâng cấp hệ thống điện và dây điện cho công nghệ máy tính, và cải thiện khả năng tiếp cận cho người khuyết tật.



## H: Bên cạnh thành công trong học tập, ưu tiên hàng đầu cho các trường trung học địa phương của chúng ta là gì?

**Đ:** Để đảm bảo cho học sinh và giáo viên trung học tại địa phương của chúng ta được an toàn ở trường, điều quan trọng hơn bao giờ hết đối với các trường trung học của chúng ta là có sự an toàn và bảo vệ an ninh tại chỗ, chẳng hạn như hệ thống thông tin khẩn cấp, máy quay phim và ổ khóa cửa, cũng như các hệ thống an toàn phòng động đất.



## H: Chúng ta giúp đỡ học sinh chuẩn bị cho sự nghiệp ở kỷ 21 như thế nào?

**Đ:** Chúng tôi muốn tất cả các học sinh có quyền truy cập vào máy tính và công nghệ giảng dạy để thúc đẩy khoa học, kỹ thuật, kỹ nghệ và kỹ năng toán học, bằng cách sửa chữa hệ thống dây điện lỗi thời và cải thiện phòng thí nghiệm máy tính, khoa học và kỹ thuật. Những khoản đầu tư này sẽ đảm bảo cho học sinh của chúng ta có thể cạnh tranh hiệu quả cho sự nghiệp ở thế kỷ 21.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập [www.emuhsd.org/localhighschoolupdate](http://www.emuhsd.org/localhighschoolupdate).